



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษา
ทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และประกาศ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการ
ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือก ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการคัดเลือก
นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒ ราย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เรียงตามลำดับคะแนนสัมภาษณ์
จากมากไปหาน้อย ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยไม่มีการขึ้นบัญชี และขอแจ้งให้ผู้ได้รับการ
คัดเลือกทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกทุกราย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ไปรายงานตัวเข้ารับ
การบรรจุและแต่งตั้ง ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวผู้สมัคร
ไปในวันรายงานตัวและแต่งกายสุภาพเรียบร้อย หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
ถือว่าสละสิทธิในการบรรจุและแต่งตั้ง และจะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

๒. เมื่อผู้ได้รับการคัดเลือกได้รายงานตัวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
เรียบร้อยแล้ว ให้เดินทางไปรายงานตัว ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งภายในวันเดียวกัน

๓. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามรายชื่อสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๔. ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้ว จะต้องปฏิบัติราชการในสถานศึกษา
ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้ง โดยไม่มีการโอน
หรือย้ายไปยังสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น เว้นแต่ลาออกจากราชการ

๕. หากตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ รายใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้ง

ทั้งนี้ หากผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ดำเนินการ
เพิกถอนคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง และผู้นั้นจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางอุไร พรหมปาน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๒
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

วิชาเอกพลศึกษา

ลำดับที่	รหัสประจำตัว	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๒	นางสาววัลรัตน์ สุขสวัสดิ์	

วิชาเอกเกษตร/เกษตรกรรม/เกษตรศาสตร์

ลำดับที่	รหัสประจำตัว	ชื่อ - นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวกรกฎ บุญวิศาลพงษ์	

